

ขยายผล 'แม่แจ่มโมเดลพลัส' สู่อำเภอและกาแฟครบวงจร

แม้ขณะนี้ จะผ่านพ้นวิกฤติหมอกควันมาแล้วหลังเข้าสู่ฤดูฝน แต่ทุกภาคส่วนในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ กำลังเดินหน้าอย่างจริงจังที่จะแก้ไขปัญหาหมอกควัน ด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “แม่แจ่ม

โมเดลพลัส” เป้าหมายสำคัญคือ ลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพิ่มพื้นที่ป่าที่จะนำไปสู่การหยุด “หมอกควัน” ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ขณะเดียวกันยังร่วมกันของทุกฝ่ายและเปิดพื้นที่เรียนรู้สู่ศูนย์เรียนรู้ “ไฟและกาแฟครบวงจร” ในพื้นที่ ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และ ขยายผลไปในพื้นที่ 7 ตำบลให้เกิดแนวทางการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัสสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากแนวทางการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลภายใต้สถานการณ์ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า จนนำมาสู่การหยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่ป่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมามี

กับดำเนินการจัดระเบียบที่ดิน-ป่าไม้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับระบบการผลิตของเกษตรกรที่จะทำให้เกิดความมั่นคงในที่ดินทำกิน ที่สำคัญลดการปลูกข้าวโพด สร้างป่า สร้างรายได้ ในปี พ.ศ. 2560 จนก่อเกิดคำว่า “แม่แจ่มโมเดลพลัส” ขึ้นมา โดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อนการทำงานอยู่ 6 เรื่องหลัก ๆ คือ 1. สิทธิ สิทธิในการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าที่ดินทำกิน โดยการดำเนินการขอใช้พื้นที่ตามมาตรา 19 และสิทธิตามกฎหมายและนโยบายกรมป่าไม้ และกรรมการปฏิรูป กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 2. การผลิตสินค้า การตลาด การลงทุน 3.อาชีพ เชื่อมโยงสัมพันธ์กับการพักชำระหนี้ 4.การจัดการทรัพยากร 5. การพัฒนาภาคีกลุ่มองค์กรเครือข่าย และ 6.การพัฒนากระบวนการข้อมูล



พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์



ซึ่งการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์ “แม่แจ่มโมเดล” ถือว่าประสบความสำเร็จในแง่ของการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนทำให้อำเภอแม่แจ่ม

สามารถเปลี่ยนจากพื้นที่ลำดับต้น ๆ ที่เกิดค่าจุดความร้อนมากที่สุดเกือบทุกปีมาเป็นพื้นที่ที่เกิดค่าจุดความร้อนน้อยที่สุดในช่วง 60 วันอันตรายของจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2559 ความสำเร็จดังกล่าวถือเป็นตัวอย่างสำคัญของกระบวนการแก้ไขปัญหา ที่สามารถจัดกลไกความร่วมมือในการบริหาร

จัดการเชิงพื้นที่ ซึ่งได้ยกระดับเป็น “แม่แจ่มโมเดลพลัส” ที่ยกระดับจากการแก้ไขปัญหาวิกฤติเฉพาะหน้าซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากปัญหาไฟป่าหมอกควัน ไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงระบบที่จะตอบโจทย์ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง

นายรัฐภา สूरียกุล ณ ออยุธยา อธิบดี กรรมการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะทำงานแม่แจ่มโมเดลพลัสโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายได้ดำเนินงานในพื้นที่แม่แจ่มมาอย่างต่อเนื่องจนนำมาสู่การจัดทำ

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 24960

หน้า: 22(บน)

Col.Inch: 57.87 Ad Value: 127,314 PRValue (x3): 381,942

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ขยายผล 'แม่แจ่มโมเดลพลัส' สู่อำเภอและกาแฟครบวงจร

แผนงานและโรดแม็ปการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัสและเพื่อให้เห็นผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่แนวทางสร้างป่า สร้างรายได้ ทุกภาคส่วน รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สร้างป่า สร้างรายได้ สร้างพื้นที่สีเขียว และดำเนินการอนุรักษ์ คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป.